

คำนำ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเลือกสรรหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป ผลงานเหล่านี้บางชิ้นอาจไม่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ แต่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นอย่างมาก หากไม่ได้มีการจัดพิมพ์และอนุรักษ์ไว้ อาจสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าให้กับวงการการศึกษาของชาติโดยส่วนรวมอีกด้วย สำนักพิมพ์ฯ จึงถือว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และได้ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการเลือกสรรเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชนี้ สำนักพิมพ์ฯ ได้พิจารณาเห็นว่าบทความทางวิชาการ บทสัมภาษณ์ คำบรรยายและคำอภิปราย เกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลที่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้เขียนหรือแสดงไว้ในที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นเอกสารที่มีคุณค่า รวบรวมเนื้อหาสาระ แนวความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลไว้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงได้ และยังไม่เคยมีผู้ใดได้เคยเขียน หรือจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยในเรื่องนี้มาก่อน ประกอบกับ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ก็เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทั้งในรูปแบบทั่วไปและในรูปแบบของการศึกษาทางไกล ดังจะเห็นได้จากผลงานของท่านหลายชิ้นในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งผลงานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชด้วย

ฉะนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักพิมพ์ฯ จึงได้ขออนุญาตนำผลงานของท่านเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลที่ปรากฏอยู่ในที่ต่าง ๆ มารวบรวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าต่อไป ซึ่งท่านก็ได้กรุณาอนุญาตให้นำมาจัดพิมพ์ และตรวจแก้ไขให้ด้วยความยินดี สำนักพิมพ์ฯ จึงขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ สำนักพิมพ์ฯ หวังว่าหนังสือ “การศึกษาทางไกล” จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล และต่อวงการการศึกษาของชาติเป็นอย่างดี

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

กรกฎาคม ๒๕๒๙